

# กสทช.เข้มหลังยอดร้องเรียนสายหลุดพุ่ง 'เอไอเอส' รับเร่งดำเนินการพร้อมแก้ไข

กสทช.เผยยอดร้องเรียนสายหลุดกว่า 1,300 เรื่อง เตรียมเร่งประสาน 5 โอเปอเรเตอร์ ลงพื้นที่เช็คเน็ตเวิร์คด่วน พร้อมส่งรณโมบาย ตรวจสอบสัญญาณควาคู่ด้านเอไอเอสพร้อม แก้ไขทันที ระบุพื้นที่ใช้ 3จีมากอาจกระทบ ต่อความครอบคลุมสัญญาณ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงการร้องเรียนเรื่องคุณภาพ การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณี สายหลุด ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 25 ก.ย. 2558 มียอดร้อง เรียนปัญหาสายหลุดที่ประชาชนแจ้งเข้ามายัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ 1200 รวม 1,393 เรื่อง

แบ่งเป็น เครือข่ายบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) 754 เรื่อง พื้นที่ ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เครือข่าย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) 382 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครราชสีมา เครือข่ายทรู

มูฟ 231 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เครือข่าย แคมท ของ กสท โทรคมนาคม 23 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อุตรธานี และเครือข่าย 3จีทีไอที 3 เรื่อง พื้นที่ นครราชสีมา และกาญจนบุรี

โดยหลังจากที่ประชาชนให้ความร่วมมือ แจ้งปัญหาสายหลุดมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1200 สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมปัญหาดังกล่าว เพื่อแจ้งแก่ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ได้รับทราบและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอให้ประชาชน ที่พบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่โทรแล้วสายหลุดช่วยกันร้องเรียนเข้ามาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้ สำนักงาน กสทช. แก้ไขปัญหากรณีสายหลุด ได้อย่างตรงจุด

เขา ระบุว่า ที่ผ่านมามีปัญหาการร้องเรียน สายหลุดเกิดขึ้นบ่อย ซึ่ง กสทช. เองได้ส่งเจ้าหน้าที่และรณโมบายขับตระเวนตรวจสอบสัญญาณ อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะแต่ในกรุงเทพฯ

เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการใช้งาน โทรศัพท์ที่มากขึ้นด้วย แต่ต้องยอมรับว่าปัญหา สายหลุดยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีแจ้งไป ยังผู้ให้บริการทั้ง 5 รายมาตลอด หากพบยังไม่ ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาค่าพิจารณาคำสั่งทาง ปกครองให้ลงโทษต่อไป

นายปรัชญา ลีลพนัง รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานการตลาดเอไอเอสกล่าวว่า เอไอเอสให้ความสำคัญในทุกๆ ข้อร้องเรียน ของลูกค้า และทันทีที่ทราบถึงพื้นที่ว่าจุดใด ที่เกิดปัญหาโครงข่ายขัดข้องหรือใช้งานไม่ สะดวกจะเร่งดำเนินการแก้ไขในทันที ซึ่งเปิด รับช่องทางทั้งเรื่องร้องเรียนของลูกค้าผ่าน คอลล์เซ็นเตอร์เอไอเอสเอง และผ่านศูนย์รับ เรื่องจาก กสทช.

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเอไอเอสเข้าใจว่า ด้วยปริมาณของการใช้งาน 3จีที่ขยายมากขึ้น จนบางครั้งอาจทำให้พื้นที่การครอบคลุมใน พื้นที่นั้นเปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดเป็นปัญหา แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม หลังจากทราบปัญหาและ พื้นที่จาก กสทช. แล้ว เอไอเอสจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด



## ■ AIS ร้องที่หนึ่งยอดร้องสายหลุด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนเรื่องคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีสายหลุดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-25 ก.ย. 58 ที่ผ่านมา มียอดร้องเรียนปัญหาสายหลุดที่ประชาชนแจ้งเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1200 จำนวน 1,393 เรื่อง แบ่งเป็น เครือข่ายเอไอเอส 754 เรื่อง เครือข่ายดีแทค 382 เรื่อง เครือข่ายทรูมูฟ 231 เรื่อง เครือข่ายแคท 23 เรื่องและเครือข่ายทีโอที 3 เรื่อง

## กรุงเทพมอเน็ตอร์

### : สรุปยอดลงทะเบียนซิม74.7ล้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) กล่าวว่า นับถึงวันสุดท้ายในการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (30ก.ย.) มียอดเข้ามาลงทะเบียนเติมเงินจำนวน 74.7ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็น 87.3% ครั้งจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินทั้งหมด 85.5 ล้านเลขหมาย โดยเหลือผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน 10.8 ล้านเลขหมาย ซึ่งเป็น กลุ่มของผู้ไม่พึงประสงค์จะใช้งานแล้ว

เขากล่าวว่า แบ่งตามบริษัทผู้ให้บริการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ลงทะเบียนแล้ว 36.2 ล้านเลขหมาย บมจ.โทเทิล ไอซ์ซีเอส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ลงทะเบียนแล้ว 22.4 ล้านเลขหมาย และกลุ่มทรูลงทะเบียนแล้ว 16 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 ซิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกการให้บริการทันที

โดยเลขหมายที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกลำมาให้บริการต่อ ส่วนผู้ที่ต้องการรับเงินที่เหลือในซิมคืนสามารถติดต่อขอคืนได้ตั้งแต่นั้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมซิมการ์ดไปขอรับเงินคืนได้ที่ศูนย์บริการของบริษัทให้บริการแต่ละราย ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินภายใน 30 วัน

อย่างไรก็ดี เบื้องต้นคาดว่าจากจำนวนผู้ที่ไม่ลงทะเบียนดังกล่าวจะมียอดเงินคงเหลือในซิมรวมประมาณ 109 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเลขหมายละ 10 บาท ในส่วนของเงินเหลือที่ตกค้างจากประชาชนที่ไม่มาขอรับคืน กสทช.จะพิจารณาประเด็นทางกฎหมายต่อไป



## กสทช.แจ้งผู้ไม่ลงทะเบียนรับเงินคืนถึง 31 ธ.ค.นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาเป็นวันครบกำหนดสิ้นสุดการลงทะเบียนรับเงินคืนสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน โดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแบบเติมเงินในระยะเวลาดังกล่าว เบอร์โทรศัพท์จะถูกระงับการให้บริการ ไม่สามารถใช้จ่ายหมายเลขนี้ได้ต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 หลังจากนั้นหมายเลขที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะอยู่ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือว่าจะนำไปบริหารต่อหรือจะส่งคืนกลับมายังสำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินรายใดไม่ประสงค์จะลงทะเบียน สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 มีประมาณ 74.5 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น เครือข่าย เอไอเอส 37.16 ล้านเลขหมาย



ประชาชนตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยราชการ พร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์ดำเนินการตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กราย โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน

ในส่วนของจำนวนเลขหมายที่มาลงทะเบียน (ข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2558) มีประมาณ 74.5 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น เครือข่าย เอไอเอส 37.16 ล้านเลขหมาย

ดีแทค 22.89 ล้านเลขหมาย และทรู 14.45 ล้านเลขหมาย จากจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด 85.5 ล้านเลขหมาย คิดเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินคืน ร้อยละ 87.13 ทำให้เหลือผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนประมาณ 11 ล้านเลขหมาย

สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายเอไอเอส สามารถรับเงินคืนเป็นเงินสด หรือรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร ได้ที่สำนักงานบริการเอไอเอสทุกสาขา ติดต่อสอบถามได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-9263 ส่วนผู้ใช้บริการเครือข่ายทรู สามารถรับเงินคืนเป็นเงินสด หรือบัญชีธนาคารได้ที่ศูนย์ให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2900-8088 และผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแทค สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ ยกเว้นกรณี

# สยามธุรกิจ

Siam Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 950

Section: First Section/ไอที

วันที่: เสาร์ 3 - ศุกร์ 9 ตุลาคม 2558

ปีที่: 20

ฉบับที่: 1559

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 34.76

Ad Value: 33,022

PRValue (x3): 99,066

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช.แจ้งผู้ไม่ลงทะเบียนรับเงินคืนถึง 31 ธ.ค.นี้

ขอรับเงินคืนเป็นเงินสดจะติดต่อได้เฉพาะที่ศูนย์บริการดีแทค สาขาศรีนครินทร์ เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2202-7267 ซึ่งทุกเครือข่ายสามารถเลือกวิธีโอนเงินให้กับเลขหมายอื่นในเครือข่ายเดียวกันได้หากไม่รับเป็นเงินสด

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินที่ยังไม่ลงทะเบียนซิมยังคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 11 ล้านเลขหมาย คิดเป็นจำนวนเงินคงเหลือในซิมทั้งสิ้นประมาณ 110 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเหลือเงินประมาณ 10 บาทต่อเลขหมาย ซึ่งแม้จะเป็นจำนวนเงินต่อเลขหมายที่ไม่มาก แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายคืนเงินให้กับประชาชนซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ

# ช่อง 7 แข่งขัน เม็ดเงินเรตติ้งกสทช.

อ่านต่อหน้า 6

## ปิดฉาก'เอซี นีลเส็น'

เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) คือชื่อล่าสุดของ เอซี นีลเส็น ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง เอจีบีกรุ๊ป กับ นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทสำรวจ เรตติ้งให้กับช่องทีวีดิจิทัล โดยทาง กสทช. ได้เรียก เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ตรวจสอบ ซึ่งทาง บริษัทตอบไม่ได้

ล่าสุดจึงเปิดให้มีการประมูล ผลปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอมารวม 3 ราย คือ 1. จีเอฟเค จากเยอรมัน 2. กันตาร์ มีเดีย จากอังกฤษ และ 3. วิดีโอรีเสิร์ช จาก ญี่ปุ่น ไม่มีรายชื่อบริษัท นีลเส็น เข้าร่วม โดย ทางทางนีลเส็นให้เหตุผลเพียงแค่ว่า บริษัท แม่นยำต่างประเทศอนุมัติให้ไม่ทัน

ผลการประมูลก็ออกมาแล้วว่า บริษัท กันตาร์ มีเดีย เป็นผู้จัดทำเรตติ้งรายใหม่ ซึ่ง ทางสมาคมมีเดียฯ กำลังเดินหน้าเจรจาของบ ประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากช่อง 7 และผู้วัดเรตติ้ง ปัจจุบัน คือ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นจดหมายถึง กสทช. ทักท้วงการอนุมัติงบสนับสนุน การ จัดทำเรตติ้งทีวีของสถาบันวิจัยเพื่อ พัฒนาสื่อ ของสมาคมมีเดียเอเยนซีฯ โดยให้เหตุผลว่า ไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การจัดสรรเงินของกองทุน อีกทั้งเอ็มอาร์บีไม่มีสถานะเป็น นิติบุคคล และบอร์ดกองทุนไม่ได้มี ส่วนร่วมในการคัดเลือกบริษัทวิจัย

อย่างไรก็ตาม ที่วีดิจิตอล ทั้งหมดยึดถือบริษัท กันตาร์ มีเดีย เป็นผู้จัดทำเรตติ้ง แต่ยกเว้นช่อง 7 ที่ไม่ยอมรับ และยังเชื่อถือบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด อยู่นั่นเอง





## เตะตัดชา

มังกรกะใจเดี่ยว บอกว่า มีพระอาทิตย์ขึ้น ก็ยอมมีพระอาทิตย์ตก เช่นเดียวกัน คล้ายกับ เมื่อมีความรุ่งโรจน์ ก็ยอมมีความเสื่อมถอย เป็น หยิน-หยาง คู่กันไป

ไอ้ห้อย ไอ้โหน อธิบายความให้ทราบ ว่า เหตุที่อุปมาอุปมัย ตะวันขึ้น-ลง ก็เพราะได้ทราบ ชาวบริษัทวัดเรตตั้งแห่งหนึ่ง ซึ่งครองความเชื่อถือ มาเนิ่นนานนับยี่สิบปี กลับถูกหน่วยงานของรัฐ อย่าง กสทช. เมินผลสำรวจซะงั้น

โดยเฉพาะการวัดเรตตั้งของทีวีนั้น เอเยนซีต่างก็พากันเชื่อถือ หัวปักหัวปำ ส่วน จะแม่นยำแค่ไหน ไม่อาจชี้ชัดลงไปได้ เพราะ โพลล์ที่หามาได้นั้น มีเพียง “คุณแดง” สุรางค์ เปรมปรีดี เท่านั้นที่รู้เห็น เพราะเขาซื้อข้อมูล เป็นประจำใจ

และก็เป็นไปตามคาด กล่าวคือ เรตตั้ง ช่อง 7 นั้นถล่มทลาย ส่วนช่องอื่นมากะปริดกะปรอย คล้ายกับน้ำมันดาวอังคาร

นั่น มันก็อุปมากันเกินไป

ขนาด เฮียประวิทย์ มาสินนท์ แห่งช่อง 3

ยังเลิกซื้อข้อมูล เพราะอุตสาหกรรมผลิตละครออกมา ดีดี คนดูกันเต็มบ้านเต็มเมือง แต่ปรากฏว่าเรตตั้ง ไม่กระพือม ยิ่งคงนั่งเป็นน้ำให้ยงบินมาวางไข่ ในที่สุด เฮียแกเลยคว่ำบาตรบริษัทนี้ ซ้ำยังประหยัด เงินอีกเดือนละเป็นล้าน

เอาเงินไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์ แจกสื่อได้อีกหลายกล่อง?

ไอ้ห้อย ไอ้โหน บอกต่อว่า บังเอิญ โชคไม่เข้าข้างบริษัทสำรวจเรตตั้ง เพราะเมื่อมีการ เปลี่ยนผ่านระบบมาเป็น ดิจิตอล ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ วัดเรตตั้ง ปรากฏว่า บริษัทเจ้าเดิมไม่ทันไหวตัว เจอบริษัทใหม่ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เตะตัดชา ล้มเค็้ก็ไม่ใช่เป็นท่า

ในที่สุด ทีวีดิจิตอลทั้งหมดก็ต้องเชื่อถือบริษัทวัดเรตตั้งผู้มา ใหม่ ซึ่งอ้างว่าจะกระจายความนิยมไปตามช่องต่าง ๆ ยกเว้น ช่อง 7 เท่านั้น ที่ยังยึดถือการสำรวจของบริษัทเจ้าเดิม ๆ

ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือ บริษัทใหม่ไปกวาดต้อนเอาบุคลากรของบริษัท เจ้าเดิมมาร่วมงานด้วย ความล้มเหลวแตกตังโพละว่า ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา เขาสำรวจเรตตั้งทีวีกันยังไง

ตอนนี้เลยได้ยินเสียงหัวเราะ ฮา ฮา ฮา จาก เฮียประวิทย์ ช่อง 3 ดังมาแต่ไกล

ไม่ได้ซ้ำเติมหรอก แต่ขึ้นชื่อพะไลเท่านั้นแหละ

จาเด๋

## สังคม สยามรัฐ



✦ ซ่อมแผนกยพิบัติ...ก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานงานการชักซ้อมแผนภัยพิบัติ กรณีโครงข่ายโทรคมนาคมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยมี จาตุรนต์ ไชยสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมงาน ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล เมื่อวันก่อน



## พณ.คุมสินค้าใช้2ทางตามมติยูเอ็น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดให้ประเทศสมาชิกรวมถึงไทย กำหนดมาตรการภายในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง เพราะวิตกเรื่องการก่อการร้ายของโลก ซึ่งสินค้าบางรายการที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม อาจใช้ประกอบอาวุธร้ายได้ เช่น เส้นใยคาร์บอน ผลิตอุปกรณ์กีฬา และผลิตเครื่องกีฬาชนิดนี้ ศูนย์เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วย เป็นต้น

“ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรม

ศุลกากร จัดทำระบบควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Thai Trade Management of Dual-use Items: TMD) เมื่อวันที่ 22 กันยายน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าต้องปฏิบัติตามระเบียบตามมาตรการจัดระเบียบสำหรับสินค้าส่งออก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป” นางอภิรดีกล่าว และว่า ช่วง 2 ปีก่อนบังคับใช้ แต่ละหน่วยงานจะร่วมกันกำหนดรายการสินค้า มาตรการระเบียบ และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ผู้ส่งออกสินค้าอยู่ใต้มาตรการและสามารถรับรองตนเองก่อนส่งออก เช่น ส่งออกกลุ่มสินค้านานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ พลาสติก ยางขึ้นรูป คอนเทนเนอร์ และเครื่องจักรกล รวมทั้งวัสดุที่เกี่ยวข้อง สินค้าสองทางที่กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลมี 1,230 รายการ และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอีก 231 รายการ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/การเมือง

วันที่: เสาร์ 3 ตุลาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13719

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 91.92 Ad Value: 142,476

PRValue (x3): 427,428

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จับตาฟัน5อรหันต์ป.ป.ช.ใหม่เคาะสเปกเป็นกลางทางการเมือง

# จับตาฟัน5อรหันต์ป.ป.ช.ใหม่ เคาะสเปกเป็นกลางทางการเมือง



สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบวาระเมื่อดำรงตำแหน่ง 9 ปี ทั้ง นายปานเทพ กล้านรงค์ ประธาน ป.ป.ช. นายประสาธ พงษ์ศิวกัญ นายภักดี โพธิศิริ นายวิชา มหาคุณ และนายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. ที่พ้นตำแหน่งในคราวเดียวกัน ทำให้มีตำแหน่งประธาน ป.ป.ช.ว่าง 1 ตำแหน่ง และกรรมการ ป.ป.ช.ว่าง 4 ตำแหน่ง จึงมีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ ป.ป.ช.ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 และการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สมัครไม่ขาดสาย ตลอดทั้ง 10 วัน จำนวน 59 คน

ประกอบด้วย นายไพโรจน์ โพธิ์ไสย รองเลขาธิการ วุฒิสภา นางสาวนีย์ อัครโรจน์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พล.อ.ชนะทัฬห อันทามระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ กอ.รมน. พล.อ. บุญยวัจนี เครือหงส์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการ กสทช.

น.ส.ประพิร์ อังกินันท์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน อดีตผู้ว่าฯอุดรธานี น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายวิชัย ศรีคำ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 นายวันชัย รุจนวงศ์ อดีตอธิบดี

กรมคุมประพฤติ นายอนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการสมช. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานประมาต

นายบัณฑิต พูลสุข ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงาน อัยการสูงสุด นายสมจิตร ทองศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายวีรพล ปานบุตร รองอัยการสูงสุด นายเลิศวิโรจน์ ไกวัดนะ อธิบดีกรมชลประทาน น.ส.ชุตินา บุญยประภัตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

พล.ต.ท.อำนาจ นิยมะโน อดีตผู้บัญชาการตำรวจ ภูธรภาค 1 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายวิญญู หล่อ ตระกูล อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอัยการสูงสุด นายวิทยา พานิชพงษ์ อดีตผู้ว่าฯปัตตานี นายสมภาพ ระวีบุทุกซ์ อดีต รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายชำนาญ รวีวรรณพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน ศาลฎีกา นายวิเชียร ชูปโรสง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์สหภาพนายความ นพ.เรวัต วิศรุทเวช อดีต อธิบดีกรมการแพทย์ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตรอง ผบ.ตร. นางสาวนา สุวรรณจุฑะ ปลัดกระทรวง ยุติธรรม นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อดีตอธิบดีกรมอุทยาน



แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช.

นายนิทัศน์ รายนว อติตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายเชาวนะ ไตรมาศ อติตรองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ บจก.เอเจนซีฟอร์ เรียลเอสเตท แอปแฟร์ส นายสุรศักดิ์ ศิริวิเชียร อติตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสุภูมิพงศ์ โง่นคำ อติตรองมนตรีประจำสำนักนายกฯ นายธงชัย ลืออดุลย์ อติตรองว่าฯ นครราชสีมา นายจิระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อติตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นายสามารถ วราดิศัย อติตรองว่าฯเขตฯ นายพลเดช ปิ่นประทีป อติตรอง สปช. นายธวัช ชลาวัณย์ อติตรองผู้ตรวจการทรงวงศึกษาธิการ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อติตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ต.อ.อุษณีย์ อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.วิวิทย์ คงศักดิ์ อติตรอง ส.ว.สรรหา นายวิทยา อาคมพิทักษ์ อติตรองกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายสมชาย เจริญอำนาจสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายพีเชิธร อำนาจวรประเสริฐ อติตรอง ส.ส.ร.2550

นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายช่างทอง โอภาสศิริวิทย์ กพค. พล.ต.หญิง บุญญารัตน์ พัฒนมะหินทร์ อติตรองการพระธรรมนูญ นายสุเมธ ชัยเลิศวิมลกุล อติตรองว่าฯราชบุรี นายนิทัศน์ ภู่วินมกุล อติตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวนนิต อติตรอง กสม. พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข อติตรอง เลขฯป.ป.ท. นายอนุพร อรุณรัตน์ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย พล.อ.สุระฉัตร เฝ้าบุญเสริม อติตรองเจ้ากรมการเงินกลาโหม และ พล.ท.ศานิต สร้างสมวงศ์ อติตรองหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร

สำหรับการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. ทางด้าน คสช. ได้มีการออกประกาศ โดยให้สรรหาบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เคยดำเนินการสรรหาทั้งหมดแล้วตามรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.ประธานศาลฎีกา 2.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 3.ประธานศาลปกครองสูงสุด 4.ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ 5.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

แต่เนื่องจากขณะนี้ไม่มีผู้นำฝ่ายค้าน และประธานศาลปกครองสูงสุดอยู่ระหว่างถูกพักราชการ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ทาง คสช. จึงแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา โดยเพิ่มผู้แทนจากฝ่ายบริหาร โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาองค์ประกอบที่หลากหลายและได้สมดุล โดยมีที่มาจากอำนาจทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.ประธานศาลฎีกา 2.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 3.ประธานศาลปกครองสูงสุด 4.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่แทนประธานสภา และ 5.รองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย อย่างไรก็ตาม การสรรหา

กรรมการ ป.ป.ช.ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดเดิมพ้นตำแหน่ง

ขณะที่ น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อติตรอง ป.ป.ช.ระบุว่า เท่าที่ดูรายละเอียดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 10 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ไว้ด้วยกันหลายอย่าง อาทิ ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ข้าราชการการเมือง หรือเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามโดยทั่วไป รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ประจักษ์

จากประสบการณ์การทำงานของตัวเองในการเป็นกรรมการ ป.ป.ช. สิ่งสำคัญที่สุดแม้จะไม่ได้มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. คือ ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีอคติ เนื่องจาก ป.ป.ช. มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำเป็นต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง ต้องไม่เคยปรากฏประวัติว่าผิดไ้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมาก่อน เหมือนผู้พิพากษาต้องมีความเป็นกลางสูง หากเรามีความอคติ ก็จะทำให้ทำงานยาก เพราะการไต่สวนคดีในกรณีของคณะกรรมการต้องมีการส่งรายชื่อคณะกรรมการไต่สวนให้กับผู้ถูกกล่าวหา หากมีความไม่เป็นกลางก็อาจจะถูกคัดค้านชื่อในการเป็นคณะกรรมการไต่สวนได้

นอกจากนี้กรรมการ ป.ป.ช. ควรมีความรู้ทางกฎหมายด้วย เนื่องจากหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนคดี ถ้าหากไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือเรื่องคดีมาเลยก็จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความลำบาก

อยากฝากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านว่า กรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งสำนวนหรือคดีด้วย หากไม่มีเลยก็จะเป็นปัญหาได้หากไม่มีความรู้ ก็ไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีการอธิบายกันยาวนาน ต้องระมัดระวังหากมาแล้วไม่มีความรู้ด้านสำนวนคดีเรื่องการไต่สวนมาเลย จำเป็นต้องฟังการรายงานพยานหลักฐานจากคณะไต่สวนให้ละเอียด

ส่วนตัวค่อนข้างหนักใจหากกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีความรู้เรื่องการพิจารณาสำนวนคดี เราเป็นผู้พิพากษามาก่อนจะรู้ว่าหากเปลี่ยนบุคคลที่จะมาทำงานแบบนี้ คนที่ใหม่ก็จะต้องมาเริ่มศึกษาใหม่ ก็อาจจะส่งผลให้การพิจารณาคดีล่าช้าตามไปด้วย ขณะเดียวกันทุกวันนี้กรรมการ ป.ป.ช. ที่เหลืออยู่แต่ละคนมีสำนวนเต็มมืออยู่แล้ว ถ้าจะต้องมาเสียเวลาอธิบายก็คงจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าได้บุคคลที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านสำนวนคดีก็จะทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การทำสำนวนไม่ใช่เรื่องที่จะมาฝึกกันได้ภายใน 1-2 เดือน หรือแม้กระทั่ง 1 ปี มันต้องศึกษาและมีประสบการณ์ก็เป็นเวลานานถึงจะเหมาะสมและสามารถทำงานมีประสิทธิภาพได้

เมื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีเป็นจำนวนมาก ต้องจับตาดูว่าจากนี้ไป หน้าที่ ป.ป.ช. ใหม่จะออกมาเป็นอย่างไร